

Số bài nhiệm vụ này mạnh mẽ tính trên thực tế trong lịch sử 350 năm của giáo hội Việt Nam.



Phải công tâm mà nói rằng, việc Tòa Thánh chính thức công nhận nhiệm vụ của cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm TGM phó TGP Hà Nội, việc quy định rõ ràng, đã không được đón nhận một cách hoan hỷ bởi những người Công giáo Việt Nam quan tâm đến sinh hoạt giáo hội Việt Nam. Số kiện này không phải là ngẫu nhiên.

Số bài nhiệm vụ này mạnh mẽ tính trên thực tế trong lịch sử 350 năm của giáo hội Việt Nam. Được bàn tán và tiến hành nghiên cứu bút chèo nghĩa nhất. Mang nhiệm vụ số kiện nghiên cứu lý nhất. Nhiệm vụ phần lớn, bài viết, nhận định khác nhau tràn ngập trên các diễn đàn mạng và trang thông tin điện tử. Đài BBC, RFA, RFI ... đang lo lắng đưa tin và thực hiện phỏng vấn.

Bài viết này xin được xoay quanh vài nghiên cứu lý bất thường.

Nghiên cứu lý bất thường thực tế. Bài xã luận, "Số kiện, thông tin và nghiên cứu góc nhìn".

Bài viết này ký tên dưới danh xưng BBT WHĐ trên website www.hdgmvietnam.org, trang thông tin điện tử của HĐGMVN, tiếng nói chính thức của hàng giáo phẩm cao nhất Việt Nam.

Bài xã luận này sẽ là tiếng nói đa chiều giá trị nêu đăng trên báo Đệ Nhất Đoàn Kết hay tờ báo Công Giáo và Dân Tộc hay diễn đàn nào khác như Thông Tin Xã Công Giáo Việt Nam là thích hợp.

Nội dung chính bài xã luận nhằm mục đích báo về việc công nhận GM Nhơn và công kích một vài diễn đàn có bài viết liên quan đến việc đi và về của TGM Hà Nội trước đó, cần thực hiện danh www.nuvuongcongly.net

. Cho rßng hß bßp mßo sß thßt, suy đißn hoang đßng...

Vißc công kích mßt sß đißn đßn cßa BBT WHĐ khó thuyßt phßc vì trßc mßt sß vißc, ngßi ta có quyßn đßa ra nhßng đß báo và tiên đoán nhßng khß năng có thß xßy ra. Không phßi tßt cß ngßi đßc trßng thành đßu tin 100%. Nhßng nhß vào đß đoán đßy, các thông tin đßy và nhßn đßnh khác nhau đßy mà hình thành cho mình mßt sß trí riêng. Nßu, các cß quan ngôn lußn này, thí đß như Nß Vßng Công Lý, Ba Cây Trúc, Tißng Nói Giáo Dân ... có nhßng nhßn đßnh sai trái, tß thân sß làm gißm hay đánh mßt uy tín vßi ngßi đßc nßa. Bài vißt cßa tác giß Đß Mßnh Tri, "Đßng Thánh giá và đßng ngoßi giao", ngày 17.04.2010 trên www.dcvonline.net là có quan đißm và phân tích khá nghiêm túc, có giá trß thuyßt phßc, không chß trßc và ngay sau thông tin bßnh ißm đßc cha Nhßn. Mßt sß thông tin và nhßn đßnh cßa Nß Vßng Công Lý vßn còn giá trí tham khßo.

Sau khi có bßnh ißm chính thßc cßa Tòa Thánh rßi, bài xã lußn mßi tß nhßn mình nßm giß sß thßt, đß rßi công kích thì nói làm gì nßa. Nßu nhß tißn trình bßnh ißm nhân sß là công vißc bí mßt cßa Tòa Thánh Vatican, BBT WHĐ có chßc mình nßm đßc 100% hay cũng chß là mßt phßn sß thßt? Sß là rßt là lß bßch nßu mßt ai xác quyßt đißu đó.

Bài vißt này không nên có chß đßng trên trang đißn tß HßGßMVN. Nó bßt xßng vì trang thông tin đißn tß cßa HßGßMVN không thß là sân chßi chß nghĩa và càng không thß là cái chß chß nghĩa đßc. Ngßi ta đßn rßng, tác giß bài vißt là đßc GM Nguyßn Văn Khßm. Nßu chính xác, thì lßi là đißu đáng bußn và đáng tißc.

Nghßch lý bßt thßng thß hai. Mßt ông già 72 tußi thay thß mßt ông trß 58 tußi.

Dù đß dßi cách mßy và từng phßc đßng bß trên cách mßy, không ai bào rßng đó là bình thßng. Bài xã lußn cßa BBT WHĐ càng ra sßc bßo chßa đißu nghßch lý này thì càng bß lß tính cách bßt thßng.

Vißc xin tß chßc cßa TGM Hà Nßi vì lý do sßc khße là mßt sß kßt thúc cßa mßt chußi sß kißn oan nghißt oßn lên hai vai ông trß 58.

HĐGMVN có thể có hi vọng về vai trò và sự đóng góp cho sự kiện Tòa Khâm Sơn, Thái Hà, Tam Tòa, Đông Chiêm? Chi vọng về cô đơn và liên tục giữa một bày sỏi gian manh quỵ quyệt mà không quỵ, chết một ngày là may. Đây là những Chúa quan phòng.

Sự kiện sự kiện khác chỉ là cái chết. Vâng, rõ ràng chết là cái chết, chết ông già 72 thay thế cho ông trẻ 58, vì lý do sự kiện thì đúng là chuyện khôi hài. Ai mà tin được. Cái nào trẻ hơn cả hàng giám phẩm Việt Nam hiện nay mới là lý do chính.

Khi mà một quyệt đênh tôn giáo mang nặng đau khổ trên thế giới quyệt một thể điếm thì sự, thế giới đênh một di căn thì hời.

Nghịch lý bất thường thế ba. Linh mục Huân Công Minh và đài BBC, "Tổng Giám Mục Hà Nội phải đi".

Đây đây là bản tin mới về đài BBC.

"TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI PHẢI ĐI RA ĐI

Vatican đã chọn Tổng Giám mục phó đênh chuân bị thay thế Tổng giám mục Hà Nội, Joseph Ngô quang Kiệt, người bị chính quyền Việt Nam chỉ trích sau các vụ giáo dân biêu u tình đòi đất".

Đành rằng việc bị nhậm chức cha Nguyễn ra Hà Nội làm TGM phó việc quyệt không việc chỉ là bản chất đênh công nhân thì thế cũng công nhân phải có một quyệt đênh chính thế bị nhậm chức Tòa Thánh nữa. Thế hai sự việc cả một việc đênh công nhân có khoàng cách việc thì gian và không gian.

Việc phải về linh mục Huân Công Minh, phát ngôn nhân tòa TGM Sài Gòn và cái tit "Tổng Giám Mục Hà Nội phải đi", đài BBC Ban Việt Ngữ, làm cái việc trên thế giới, quyệt đênh dùm và trợ giúp cho Vatican. Hiện lúc nào hết, đây là công hời bằng vàng cho BBT WHĐ ra thông báo bác bỏ tuyên bố của Lm Minh và thông tin cả đúng 50% sự thật cả quan trọng thông

này.

Việc "xin tở chối" và "phò i ra đò" là hai khái niệ m hoàn toàn khác nhau.

Sở rồ t mang giá trồ trung thồ c nồ u đài BBC Ban Viồ t Ngồ phồ ng vồ n thêm vài ba linh mồ c khác và vài giáo dân Hà Nồ i nồ a và không nên dùng cái tít "TỒ NG GIÁM MUỒ C HÀ NỒ I PHAỒ I RA ĐỒ". Đài RFA Ban Viồ t Ngồ làm viồ c nghiêm túc, có trách nhiồ m và xuồ t xồ c trong sồ mồ ng thông tin đa chiồ u hồ n BBC Ban Viồ t Ngồ . Vồ khoồ n này, BBC Ban Viồ t Ngồ có vồ lồ i biồ ng và nhồ ch nhắc.

Chính qua phồ n trồ lồ i phồ ng vồ n Lm Huồ ng Công Minh, ngồ i ta mồ i biồ t, thông tin cho rồ ng đã có chuyồ n mồ c cồ và xồ p xồ p đồ ng co trong tiồ n trình viồ c bồ nhiồ m, có thêm giá trồ thuyồ t phồ c.

Traồ lồ i BBC hôm 23/04, Linh muồ c Huồ nh Công Minh, phát ngôn nhân cho Tồ ng Giám mồ c đồ a phồ n Sài gòn giồ i thích về viồ c này:

"Theo hồ thồ ng cồ a Giáo Hồ i Roma, viồ c bồ nhiồ m tồ ng giám mồ c phó là đồ thay thồ tồ ng tồ ng giám mồ c, do đó, Đồ c Cha Nhồ n sồ thay Đồ c Cha Kồ t".

Linh muồ c Huồ nh Công Minh cũng xác nhồ n ngay cồ Đồ c Cha Nhồ n cũng không muồ n nhồ n nhiồ m vồ này vì " ngoài kia khó khắ n lồ m trong lúc đó trong này đã yên hàng".

(trích nguyên văn tồ BBC Vietnamese).

Viồ c cho đò mồ t loồ t các loồ i bài gồ n đây, nhồ "Mồ t cách nhìn khác vồ tinh thồ n dân tồ c" cồ a tiồ n sĩ đồ i hồ c Yale Đồ Ngồ c Bích, "Tồ ng Giám Mồ c Hà Nồ i phồ i ra đò" ...đã làm giồ m uy tín cồ a BBC là rồ t nhiồ u. Nồ u BBC Ban Viồ t Ngồ tiồ p tồ c bồ o lồ u viồ c làm trên, thính giồ và ngồ i đồ c có thồ hiồ u nhồ sau: mồ t là, BBC Ban Viồ t Ngồ , có thồ đôi khi cồ n thiồ t, là tiồ ng nói quồ c doanh cho nhà nồ c XHCNVN hay hai là, khồ năng nhồ n thồ c, khồ năng kiồ m chồ ng đa chiồ u và đánh

Đông Sơn Hải

Tác Giả: Phêrô Maria Nguyễn Quang Minh
Thứ Ba, 27 Tháng 4 Năm 2010 14:37

giá thông tin của BBC Ban Việt Ngữ đã bị xuống cấp, ngang với BBT của một tờ báo huyếch, may ra cấp tờ nh chức không hẳn. Cung cách thông tin tung giết gân không nên có với kích thước cỡ số và bề dày lịch sử của BBC.

Thách thức và công hời.

Việc đưa của GM Phêrô từ Đà Lạt ra Hà Nội là giới pháp rất d, cho chính GM Phêrô, cho TGM Guise, cho TGP Hà Nội và cho chính giáo hội CGVN, nhưng rõ ràng là chỉn thng có toan tính cho ch.

Có thể Giáo Hội đã phải chấp nhận giới pháp tốt nhất trong các giới pháp d nh.

T đây, một số mong khó khăn và đy thách đ cho Đc cha Nh n n u không muốn d lu n đánh giá số hi n di n của Ngài từ Hà Nội là làm đp và hài lòng cho ch. Với cấp ng v là chủ tịch HĐGMVN, Đc cha Nh n đã không thành công. Ngài đã đ l i d u n r t nh t nhòa. Thách thức Thái Hà, Tòa Khâm S, Tam Tòa, Giáo Hoàng Hội Việt n Đà Lạt và Đông Chiêm đã minh chứng cho lu n đ m này.

Trong trái tim của giáo dân TGP Hà Nội, hình ảnh một chủ chiên chính trực, "một một nhân lành", dù đi đâu và về đâu, cũng đã thấm sâu, cảm r, gắn liền với h l y oan nghiệt x y ra cho TGP Hà Nội.

Thái đ đ n thân và đng hành của giáo dân miền Bắc với chủ chiên của mình khác xa với giáo dân trong miền Nam.

Đã và đang có d u hi u phân hóa gia tăng đáng quan ngại giữa a m c t và đàn chiên.

Con đường từ Đà Lạt đến Hà Nội khoảng 1.500 km cũng chỉ khoảng 2 giờ bay, nhưng số là chứng đng thánh giá dài nhất cho Đc cha Nh n.

Đòng S Hải

Tác Giả: Phêrô Maria Nguy n Quang Minh
Thứ Ba, 27 Tháng 4 Năm 2010 14:37

Th thách nh ng đ ng th i cũg là c h i. C h i mu n m àng vào gi th 72.

Xin c u nguy n cho đ c TGM phó đ y đ ngh l c và can đ m đi tr n con đ ng thánh giá mà Thiên Chúa đã trao cho Ngài vào gi th 72. G ng các Thánh T Đ o Vi t Nam là chìa khóa đ Ngài b c đi tr n v n: đ ng s hải.

Stavanger, Na Uy, ngày 27.04.2010